
   Samráð skólastjóra og sviðsstjóra þriðjudaginn 21. september 2021 

 

Mættir: Birgir Edwald, Guðbjartur Ólason, Hilmar Björgvinsson, Páll Sveinsson og Þorsteinn 

Hjartarson sem ritaði fundargerð.  

 

1) Umræða um nemendafjöldaspá í Árborg. Næstu skref, útbúa þarf nýtt spálíkan, Birgir 

útbýr drög að nýju líkani,  áætla þarf m.a. prósentufjölgun einstakra skólahverfa.  

 

2) Skólahverfi skoðuð stuttlega.  

 

3) Forvarnarteymi grunnskólanna til umræðu. Áherslur og skipulag. Alfa Dröfn getur 

komið inn á fund með okkur ef við viljum.  

 

4) Tölvuumsjón í grunnskólunum til umræðu.  

 

5) Leyfi starfsmanna til umræðu og hvernig að þeim málum er staðið í skólunum.  

 

6) Vinnustund. Enn er tæknivinna í gangi og það á eftir að setja inn starfsfólkið  í 

Vinnustund í Sunnulækjarskóla og Vallaskóla. Verkefnið snýr m.a. að tölvudeild og 

launadeild.  Samþykkt að vera með vinnufund um Vinnustund á fyrsta samstarfsfundi 

í október.  

 

7) Starfsmatsumræða o.fl.  

 

8) Páll lýsti yfir áhuga á því að við myndum hefja undirbúning að stóru Erasmus+verkefni 

í sama anda og gert var 2015. Það verkefni fékk viðurkenningu hjá Rannís og hafði 

mikil og góð áhrif á skólasamfélagið í Árborg, m.a. faglegt samstarf í anda 

lærdómssamfélagsins.  
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